



## การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน

นายชาญชัย มุสิกนิศากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการค้า ได้เปิดเผยว่า ประเทศไทยโดยกระทรวงการค้าจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ครั้งที่ 14 ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2543 ณ โรงแรมเวสติน ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 32

การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA Council ครั้งนี้ นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าจะทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะประกอบด้วยผู้แทนในระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียนของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

เรื่องสำคัญที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของ AFTA Council ได้แก่

1. ร่างพิธีสารการขอปรับปรุงสิทธิประโยชน์ภายใต้ AFTA (Protocol for Temporary Suspension of CEPT Concessions) ซึ่งจะนำไปใช้แก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียไม่สามารถโอนสินค้ารถยนต์เข้าสู่รายการลดภาษีตามข้อผูกพันเดิม และเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการโอนสินค้าบางรายการเข้าสู่บัญชีลดภาษี นำข้อตกลงตามพิธีการดังกล่าวมาปฏิบัติได้อย่างเท่าเทียม

2. ความคืบหน้าและการเร่งรัดการดำเนินการลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 ของประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศให้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของรายการลดภาษีในปี 2544 เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้นำอาเซียนในการเร่งรัดการดำเนินการตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับประเทศไทยนั้นมีรายการสินค้าที่จะเสนอให้ คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA Council พิจารณาให้การรับรองแผนการลดภาษีในปี 2544 รวม 455 รายการ ประกอบด้วย 8 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็กและของทำด้วยเหล็ก สัตว์

มีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากพืช อาหารปรุงแต่ง ชิ้นส่วนยานยนต์ เชื้อเพลิง และอื่น ๆ ซึ่งจะต้องปรับลดอากรขาเข้าลงเหลือร้อยละ 0-5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามรายการสินค้าจำนวน 455 รายการนั้น กระทรวงการคลังได้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนแล้ว คาดว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีผลกระทบ

3. การเชื่อมโยงระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียน กับเขตการค้าเสรีออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

4. ร่างความตกลง e-ASEAN ซึ่งมีสาระว่าด้วยกรอบความตกลงในการอำนวยความสะดวกด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเสรีสินค้า IT